

ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช. และชบวนองค์กรชุมชน

ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

เรื่อง	สาระสำคัญ
<p>1.เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p>	<p>คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอและให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไป</p> <p>สาระสำคัญของร่างระเบียบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.แก้ไขความหมายของ “ที่สงวน” ในส่วนของคำว่า “ชุมทางรถไฟ” เป็น “ชุมทางการขนส่งทางรางทุกระบบ” 2.แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำเพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้เป็นคู่สัญญาซึ่งเป็นเอกชนที่หน่วยงานของรัฐจ้างให้ดำเนินการรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ ด้วย 3.แก้ไขเพิ่มเติมการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลให้ครอบคลุมผู้ที่อยู่ระหว่างรอว่าจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่สำคัญหรือทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งแก้ไขแบบบันทึกการรักษาความลับเมื่อเข้ารับภารกิจ นอกจากนี้แก้ไขถ้อยคำเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมบุคคลปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความลับของทางราชการ เป็น “สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ” เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดค่านิยามคำว่า “สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ” ในข้อ 4 แห่งระเบียบฯ 4.แก้ไขเพิ่มเติมการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ให้รวมถึงวัสดุครุภัณฑ์ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และระบบสาธารณสุข โดยให้พ้นจากการบุกรุกด้วย และให้คำนึงถึงเหตุภัยอันตรายที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี รวมทั้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทบทวนและซ่อมแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดให้มีอุปกรณ์เสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตามความเหมาะสม 5.แก้ไขถ้อยคำเกี่ยวกับมาตรการเพื่อป้องกันการละเมิด ฝ่าฝืน หรือละเลยทำให้ความลับของทางราชการรั่วไหล เป็น “สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ” และกำหนดวิธีการและแนวทางเกี่ยวกับการแจ้งกรณีที่มีการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
<p>2.เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการ</p>	<p>คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 จำนวน 21 โครงการ รวม 6,129 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 4,322.195 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้</p>

เรื่อง	สาระสำคัญ
<p>พัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559</p>	<p>เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ พม. กำกับดูแลให้การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ดำเนินการให้เกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง คำนึงถึงความคุ้มค่าในการดำเนินการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีการประเมินผลการดำเนินการโครงการเป็นระยะเพื่อให้สามารถปรับปรุงการดำเนินโครงการให้เหมาะสมต่อไป</p> <p>สาระสำคัญของเรื่อง พม. รายงานว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปัจจุบัน กคช. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ปี 2557-2559 โดยผลการดำเนินงานโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ปี 2557-2558 จำนวน 79 โครงการ รวม 27,161 หน่วย 2. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (ปี 2559-2568) และแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ กคช. ปี 2558-2560 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 2.1. เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการในสภาพแวดล้อมที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 2.2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 2.3. เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินรอการพัฒนาของโครงการบ้านเอื้ออาทรและสิ่งปลูกสร้างที่มีศักยภาพ โดยนำมาพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการลงทุนของภาครัฐ <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติมีมติในการประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 จำนวน 32 โครงการ รวม 10,156 หน่วย</p>

หมายเหตุ เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ <http://www.thaigov.go.th> สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการการตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร.0 2280-9000